

THÔNG BÁO

**Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình
MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, giai đoạn 2021-2025; triển khai
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang**

Vào lúc 08 giờ, ngày 04 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Nguyễn Văn Dũng đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2021, giai đoạn 2021-2025; triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Nhân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cùng các đồng chí là Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 (tại Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Các đồng chí là Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm thực hiện Đề án “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (tại Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đồng chí Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT gồm: Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở; Phòng QLXDCT; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Trung tâm Khuyến nông. Cùng đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế-hạ tầng các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp Chi cục Phát triển nông thôn hoàn chỉnh, tham mưu Ban Giám đốc Sở trình UBND tỉnh kịp thời các Kế hoạch, nhất là tiếp thu các ý kiến đóng góp của các sở ngành, địa phương về kế hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất; chương trình OCOP chậm nhất đến ngày 15/3/2021 hoàn thành.

2. Các ngành được phân công thực hiện các nội dung của chương trình, tiêu chí nông thôn mới, chương trình OCOP chịu trách nhiệm xác định rõ nội dung

nhiệm vụ của ngành phụ trách. Kịp thời triển khai các nội dung trong Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt.

3. Đối với thành viên Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các địa phương được phân công thực hiện Chương trình; thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021, giai đoạn 2021-2025 và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp nhất là các huyện các huyện, thành phố hoàn thành nông thôn mới năm 2021 (Vĩnh Thuận, Hà Tiên và Kiên Lương).

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia xây dựng NTM theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp tốt với địa phương, sở, ngành thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP.

5. Các huyện, thành phố:

- Tiếp tục rà soát, thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025 theo hướng giữ chuẩn, chất lượng, không chạy theo thành tích, hình thức mà hạ thấp tiêu chí. Đối với những xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới không thỏa mãn với thành tích đạt được mà phải tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng tiêu chí theo hướng đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí: môi trường, thu nhập, giảm nghèo, văn hóa, an ninh trật tự, nước sạch nông thôn, huy động nguồn lực xã hội,...

- Tập trung triển khai Đề án OCOP của tỉnh và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra của các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã đối với nhiệm vụ thực hiện Chương trình OCOP; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc; từng cấp, từng ngành cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ ở cơ sở để thực hiện. Bổ sung thêm nhiệm vụ thực hiện OCOP vào Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, thành phố.

Các huyện An Minh, Vĩnh Thuận, Châu Thành quan tâm xây dựng kế hoạch xong và đề nghị triển khai trong tháng 3/2021. Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn để tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân, của các chủ thể sản xuất trong thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sản phẩm của địa phương.

Năm 2021, theo Kế hoạch tổ chức đánh giá, cấp giấy công nhận và phát triển ít nhất từ 30-50 sản phẩm (mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 2-3 sản phẩm) đạt 3 sao trở lên. Tuy nhiên, trên cơ sở đăng ký của các huyện, thành phố đến nay là 144 sản phẩm đạt 3 sao trở lên. Chỉ tiêu chung toàn tỉnh phấn đấu đạt từ 70 trở lên đạt 3 sao trở lên.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của tỉnh sẽ tổ chức 2 đợt trong năm (vào cuối tháng 6 và tháng 11 hàng năm). Do vậy, đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức đánh giá sản phẩm sớm và gửi hồ sơ cho tỉnh vào đầu tháng 6 đối với đợt 1 và tháng 10 đối với đợt 2.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố có sản phẩm OCOP được công nhận năm 2020, tiếp tục hỗ trợ, lồng ghép quan tâm chỉ đạo; cân đối nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác hỗ trợ cho các sản phẩm (phù hợp với các cơ chế, chính sách và các quy định hiện hành) để các sản phẩm hoàn thiện và tham gia đánh giá nâng hạng trong những năm tiếp theo.

6. Các Sở, ngành, địa phương căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh cụ thể hoá thành kế hoạch của đơn vị mình phù hợp với nhiệm vụ được giao, có báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo tỉnh thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới, Chi cục Phát triển nông thôn tổng hợp theo định kỳ báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo.

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đến các Phòng, ban và đơn vị có liên quan biết để triển khai và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo các Phòng Nông nghiệp, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố;
- Website Sở;
- Lưu: VT, huyện.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**



hanh

Loàn Văn Thanh